

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๓

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดขึ้นโดยองค์การการค้าโลกและศูนย์วิจัยการค้าและการเจรจามูลนิธิเทมาเส็ก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของฝ่ายนิติบัญญัติภายในภูมิภาคต่อประเด็นการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มพูนความเข้าใจต่อการดำเนินการขององค์การการค้าโลกและประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะสมาชิกรัฐสภามีบทบาทสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่กั้นกรองและให้สัตยาบันต่อข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงรับรองการนำข้อตกลงในประเทศต่างๆ ไปปฏิบัติในระดับนานาชาติ ฝ่ายนิติบัญญัติยังเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างภาคธุรกิจหรือผู้มีผลประโยชน์ในประเทศกับองค์กรทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วมจากทั่วทั้งภูมิภาค โดยมีสมาชิกรัฐสภาประมาณ ๓๐ คน จากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการประชุมฯ

ในส่วนของคณะผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรไทยนั้น นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รองประธานคณะกรรมการการค้าต่างประเทศ คนที่ ๑ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ พร้อมด้วยนางสาวพัชรี โพธสุธน รองประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา คนที่ ๓ เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้



คณะผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรไทย ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนวุฒิสภาไทย เอกอัครราชทูตและอัครราชทูต

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และนาย Benedict Cheong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิเทมาเส็ก

ก่อนพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

การประชุมฯ จัดขึ้น ณ โรงแรม Pan Pacific พิธีเปิดเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับจากนาย Barry Desker อธิการบดี S Rajaratnam School of International Studies มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Nanyang นาย Benedict Cheong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิเทมาเส็ก นาง Halimah Yacob ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ และนาย Keith Rockwell หัวหน้าโฆษก องค์การการค้าโลก ทั้งนี้ การประชุมแบ่งออกเป็น ๗ ช่วง ประกอบด้วย

๑. องค์การการค้าโลกทำงานอย่างไร
๒. นวัตกรรม – การเปลี่ยนโฉมหน้าทางการค้า
๓. ความเข้าใจทางการค้าด้านการบริการ
๔. การแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้า
๕. การอำนวยความสะดวกทางการค้า – การปรับปรุงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการข้ามพรมแดน
๖. ข้อตกลงระดับภูมิภาคและทวิภาคีในเอเชีย
๗. การสนับสนุนการค้ารูปแบบใหม่ – การรวมโซ่คุณค่าระดับโลก



คณะผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรไทย ถ่ายภาพร่วมกับนาง Halimah Yacob ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ และคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ ณ โรงแรม Pan Pacific เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

นอกจากนี้ เจ้าภาพจัดการประชุมฯ จัดให้มีการดูงานนอกสถานที่ ได้แก่ Marina Bay Sands และท่าเรือ PSA เพื่อศึกษาภาคบริการ การค้าสินค้าและบริการข้ามพรมแดนของประเทศสิงคโปร์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมรัฐสภาสิงคโปร์อีกด้วย

พิธีปิดการประชุม จัดขึ้น ณ รัฐสภาสิงคโปร์ ทั้งนี้ ก่อนพิธีปิดจะเริ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับภาคนิติบัญญัติและการค้าระหว่างประเทศ จากนั้น นาง Foo Mee Har สมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์ นาย Keith Rockwell หัวหน้าโฆษก องค์การการค้าโลก และดร. Deborah Elms หัวหน้า TFCTN กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ



คณะผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรไทย ถ่ายภาพร่วมกับนาง Foo Mee Har สมาชิกวุฒิสภาสิงคโปร์
ก่อนพิธีปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
